

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 26 มีนาคม 2558

ปีที่: 24

ฉบับที่: 8884

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 30.21

Ad Value: 33,231

PRValue (x3): 99,693

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กมธ.เห็นภาษีมรดกเหลือ5% โพลชี้ภาษีบ้านควรเว้น3ล้านแรก

กมธ.เห็นภาษีมรดกเหลือ5% โพลชี้ภาษีบ้านควรเว้น3ล้านแรก

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 29 แห่ง จำนวน 65 คน เรื่อง 'ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง' โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 13-20 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ 58.5% เห็นด้วยกับกฎหมายโดยให้เหตุผลว่าเป็นเครื่องมือที่พอจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้บ้าง รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐในการใช้พัฒนาประเทศ

ขณะที่ 20.0% ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าควรเน้นเก็บภาษีเฉพาะกับผู้ที่มีที่ดินมาก มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีบ้านราคาแพงๆ รวมถึงเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีจึงเป็นภาระกับผู้ที่มีรายได้น้อย ส่วนผู้มีรายได้สูงยอมไม่กระทบ

เมื่อถามว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กำหนดให้ยกเว้นการเสียภาษีให้กับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เหมาะสมหรือไม่ ส่วนใหญ่ 55.4% เห็นว่า ไม่เหมาะสมโดยเห็นว่าควรยกเว้นในระดับที่สูงกว่านี้ที่ไม่เกิน 3.0 ล้านบาท

ด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรม 0.05% ของราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ที่ดิน นักเศรษฐศาสตร์ 41.5% ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราที่สูงเกินไป อีกทั้งเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอนและค่อนข้างต่ำจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ลดลง สร้างต้นทุนและภาระให้กับเกษตรกร ดังนั้นจึงควรเว้นภาษีสำหรับเกษตรกร

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก เปิดเผยว่า เสียส่วนใหญ่ของกรรมการให้ลดอัตราก่อนเก็บภาษีมรดกจากเดิมที่เก็บเป็นอัตราเดียว 10% โดยปรับอัตราให้ผู้รับมรดกที่เป็นชั้นสืบสันดานโดยตรง คือ ลูก หลาน เสียภาษีในอัตรา 5% และหากไม่ใช่ผู้สืบสันดานให้เก็บในอัตรา 10%

นอกจากนี้ กรรมการเสียงข้างมากยังเห็นให้เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินมรดกที่ได้รับการยกเว้นจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซึ่งกรรมการเสียงข้างน้อยซึ่งมีประธานกรรมการรวมอยู่ด้วยเห็นว่า 50 ล้านบาทมีความเหมาะสมคืออยู่แล้ว จึงได้ขอสงวนสิทธิอภิปรายให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) ในวาระ 3 ได้พิจารณาตัดสินใจ หากเสียงข้างมากว่าอย่างไรก็ต้องถือเป็นที่สุด